



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 7 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,470 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,507,471 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,711 ราย รักษาหายสะสม 2,392,384 ราย ยังรักษาอยู่ 92,4784 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย เสียชีวิตสะสม 22,303 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 395,781,585 (+1,835,958) ราย เสียชีวิต 5,758,262 (+6,221) ราย รักษาหาย 314,553,112 (+1,792,346) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ โปรตุเกส ยกเลิกข้อจำกัดการตรวจโควิดเป็นลบก่อนเข้าประเทศ สหรัฐอเมริกา CDC เผยผลการศึกษาประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 เมื่ออยู่ในสถานที่ที่เป็นพื้นที่ปิด สามารถลดความเสี่ยงติดเชื้อได้ เกาหลีใต้ ผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 30,000 รายเป็นครั้งแรก ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 1 ล้านราย ญี่ปุ่น ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในรอบ 24 ชม. สูงกว่า 105,000 คน เป็นสถิติรายวันสูงที่สุดตั้งแต่มีการระบาด มาเลเซีย ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 คน ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 เวียดนาม ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 12,160 ราย ฉีดวัคซีนให้ประชาชน ครบ 180 ล้านโดส แคนาดา กรุงออตตาวาประกาศภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากประชาชนประท้วงต่อต้านมาตรการคุมโควิด 19 โดยเฉพาะการบังคับให้คนขับรถบรรทุกข้ามพรมแดนฉีดวัคซีน ตุรกี ประธานาธิบดีและภริยาติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน มีอาการไม่หนัก และกักตัวเพื่อรักษาตามขั้นตอน อิตาลี พบผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 90,000 ราย เสียชีวิต 375 ราย โปแลนด์ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนที่อาจทำให้ผู้ป่วยโควิด 19 เสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยที่รุนแรงกว่าปกติ

ประเด็นสำคัญ

1. ภาพรวมสถานการณ์ และการฉีดวัคซีนเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, ch7)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงเป็นไปตามการคาดการณ์ในแบบจำลองสถานการณ์โควิด 19 ไม่เกินความคาดหมาย เพราะโอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่ติดง่าย แพร่เร็ว แต่เมื่อดูจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก ปอดอักเสบ เชื้อลงปอด และผู้เสียชีวิต ยังทรงตัว สถานการณ์จึงยังคงควบคุมได้ภายใต้มาตรการโควิด 19 ขณะนี้ ต้องเร่งทำความเข้าใจกับ ประชาชน. อย่างกังวลจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือ การลดอัตราผู้เสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ขอให้มารับเข็มกระตุ้นตามกำหนด เพื่อลดอัตราความรุนแรงของโรค ส่วนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ผ่านมา 1 สัปดาห์ฉีดไป 20,000 คน เป็นกลุ่มเด็กป่วย 7 โรคเรื้อรัง และตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. จะเริ่มฉีดในเด็กทั่วไป ส่วนที่ อย.อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ให้ฉีดกับเด็ก 6 ปีขึ้นไป จะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ปกครองและเด็ก ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจ ย้ำว่าวัคซีนทุกตัวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนของ อย.มีความปลอดภัย สำหรับการประชุม ศบค. ครั้งต่อไปจะพิจารณาเรื่องใด ต้องรอวาระการประชุม ศบค. อีกครั้ง คาดว่ามาตรการต่าง ๆ ควรผ่อนคลายลง เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคและเตรียมตัวเข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, thejournalistclub, sonhitalk, INN, CH7, topnews, mcot)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ มีความห่วงใยกรณีพบกลุ่มเด็กติดเชื้อโควิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลให้กลุ่มเด็กได้รับวัคซีนครอบคลุมครบตามเกณฑ์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ สธ. ได้นำร่องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟาส์สึมที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ ให้เด็กกลุ่มอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจำตัว ตั้งแต่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ตามความสมัครใจ และเข็มที่ 2 เริ่ม 26 ก.พ.2565 เป็นต้นไป โดยแนะนำให้ฉีดเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 8 สัปดาห์ ให้สถานพยาบาลจัดแยกจุดฉีดสำหรับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันความสับสน รวมทั้ง ขณะนี้ อย.ได้ขยายการใช้วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องปรับขนาดยาของวัคซีนซิโนแวคที่นำเข้าโดย อภ. และวัคซีนซิโนฟาร์ม นำเข้าโดยบจก. ไปโอจีนีเทค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, สยามกีฬา, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, amarintv, mcot, nationtv, isaranews, topnews, springnews, TNN, thejournalistclub)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ พบข้อมูลการศึกษาในอิสราเอล เรื่อง วัคซีนโควิด 19 การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังให้วัคซีน mRNA ในวัยรุ่น คือ การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกือบทั้งหมด จะเกิดขึ้นในเข็มที่ 2 และพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงมาก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โรคโควิด 19 ยังคงคุกคามอย่างหนัก การให้เด็กและวัยรุ่นได้รับวัคซีนยังมีประโยชน์ในการป้องกันความรุนแรงของโรค การตัดสินใจจะรับวัคซีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองโดยชอบธรรม ในการตัดสินใจที่ได้ข้อมูลครบถ้วน

2. ประกันโควิดปรับเกณฑ์ ไม่จ่ายชดเชยผู้ป่วยแบบ HI

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, sondhitalk, ch7)

-สมาคมประกันชีวิตไทย ออกแนวปฏิบัติการให้ความคุ้มครองการประกันสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด 19 ของบริษัทประกันชีวิต มีเนื้อหาโดยย่อระบุว่า บ.จะให้การชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่ 15 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วย และการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 ม.ค. 2565 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยกักตัวที่บ้าน ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน รพ.จะต้องมีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ของ สธ. ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1. เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 °C ระยะเวลาานานกว่า 24 ชม. 2. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่ 3. Oxygen Saturation < 94% 4. โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลยพินิจของแพทย์ 5. สำหรับในเด็กหากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ตื่นนมหรือทานอาหารน้อยลง

3. เตือนภัยใช้สเปรย์แอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, sanook, kapook)

-เพจ Survive - สายไหมต้องรอด เผยเตือนภัยอันตรายใกล้ตัว ระบุวันที่ 29 มกราคม 2565 น.ส.วิภาพร อายุ 28 ปี ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชื้อตามตัวหลังกลับมาจากที่ทำงานก่อนเข้าบ้าน เพื่อป้องกันโควิด 19 เนื่องจากที่บ้านมีผู้สูงอายุ จากนั้นเดินเข้าบ้านเพื่อจุดยาเทียนไล่ยุง ไฟเกิดลุกไหม้ทั่วตัวลุกลามอย่างรวดเร็ว ร่างกายถูกไฟไหม้กว่า 60% คาดเกิดจากไอระเหยของแอลกอฮอล์ที่ฉีดพ่นไปยังติดค้างอยู่ที่ร่างกายและเสื้อผ้า ขณะนี้ รักษาตัวที่ รพ.ธรรมศาสตร์ รังสิต

4. รพ.ปฏิเสธทำคลอด หญิงติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ

-หญิงสาวตั้งท้อง 9 เดือนติดเชื้อโควิด เริ่มมีอาการเจ็บท้องใกล้คลอดเมื่อวันที่ 6 ก.พ. ผู้ป่วยและญาติฯ พยายามติดต่อหา รพ.เพื่อทำคลอดแต่ไม่มีที่ไหนรับ แม้แต่ รพ.ใหญ่ที่ฝากท้องก็ปฏิเสธการรักษา โดยให้เหตุผลว่า รพ. ไม่มีนโยบายทำคลอดคนติดเชื้อโควิด ต้องรักษาให้หายก่อนจึงจะมาคลอดที่รพ.ได้ จนกระทั่งช่วงค่ำตัดสินใจขอความช่วยเหลือไปยังทีมสายไหมต้องรอดประสาน รพ.เลิดสิน ส่งรพพยาบาลมารับผู้ป่วยเข้าผ่าตัดทำคลอด

5. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, ChiangmaiNews, MCOT, nationtv)

-ลำพูน พบติดเชื้อโควิด 19 จากผล RT-PCR 14 ราย ผลตรวจ ATK เป็นบวก 112 ราย/ ลำปาง ผู้ติดเชื้อใหม่ 84 ราย เผ่าระวังติดตามกลุ่มคลัสเตอร์ อ.วังเหนือ/ นครราชสีมา ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 343 ราย เสียชีวิต 2 ราย/ ตาก อ.แม่สอด ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 81ราย คน มาจากคลัสเตอร์ รร.สอนศาสนา ร้านอาหาร เรือนจำ และงานแต่งงาน/ แพร่ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย/ เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 194 ราย ผลตรวจ ATK เป็นบวก 593 ราย พบการแพร่ระบาดในครอบครัวมากขึ้น/ ลพบุรี ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 101 ราย/ สตูล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย 13 ราย/ ร้อยเอ็ด ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 157 ราย เพิ่มสูงขึ้นใน 16 อำเภอ/ ยะลา ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย/ ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 113 ราย เร่งใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด 19 กลุ่มเสี่ยงกว่า 200 คน หลังเกิดคลัสเตอร์จากการจัดแข่งขันกีฬาในพื้นที่บ้านรวมไทย อ.กุยบุรี/ สมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 287 ราย/ นครศรีธรรมราช ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 213 ราย/ บุรีรัมย์ ติดเชื้อโควิดใหม่ 120 รายป่วย สะสมมกราคมเพิ่มสูง 3,855 ราย/ สระแก้ว โควิดระบาดทั้งในคลัสเตอร์เก่าวังน้ำเย็น-คลัสเตอร์ใหม่ทีมฟุตบอล รร. ในอรัญประเทศ/ ชลบุรี ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 556 ราย

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

- คกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ผ่อนปรนให้กลุ่มศิลปิน คณะลิเกโคราช ทำการแสดงลิเกได้จนถึงเวลา 02.00 นาฬิกาเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นักแสดงลิเกและนักดนตรี ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำการแสดง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ plewseengern

-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ส่งมอบตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ เพื่อจัดเก็บวัคซีนโควิด 19 พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับการตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน อย่างเป็นทางการแก่กระทรวงสาธารณสุข ณ กรมควบคุมโรค

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>-หญิงสาววัย 30 ปี ชาวปัตตานี พบเชื้อในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม คำขึ้นต้นเป็นนักโทษหญิง หลังพ้นโทษออกมา 7 เดือน ขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอใช้คำว่านางเหมือนคนทั่วไป</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สิทธิรักษาผู้มีบุตรยาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมรัชชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย บอร์ด สปสช. มีมติเมื่อ พ.ย. 2564 ออกประกาศขอขอบเขตบริการใหม่หรือสิทธิประโยชน์ใหม่ โดยเพิ่มบริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากสามารถเบิกจ่ายได้ ยกเว้นกรณีตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและกรมอนามัยส่งรายละเอียดครอบคลุมเรื่องการรักษา เพื่อให้ สปสช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป ด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยตั้งครรภ์ยังต้องมีการปรึกษากันและมีคณะกรรมการกำหนดให้ชัด ทั้งนี้ เชื่อว่า หลังจากนั้นจะมีประชาชนสนใจและเริ่มสอบถามเข้ามามากขึ้น</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัตน์ นายแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เผย 11 องค์กรพันธมิตรเซ็น MOU โรคไข้เลือดออก Dengue-Zero ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2569) เพื่อร่วมผลักดันไทยสู่สังคมปลอดไข้เลือดออก ตั้งเป้าหมายหลัก 3 ประการ 1) ลดอัตราการป่วยจากไข้เลือดออกลงให้ได้ร้อยละ 25 หรือให้ไม่เกิน 60,000 รายต่อปี 2) ลดอัตราการเสียชีวิตให้ต่ำกว่า 1:10,000 ราย 3) ควบคุมแหล่งลูกน้ำยุงลายในชุมชนให้ต่ำกว่า 5 หลังคาเรือนจากการสำรวจ 100 หลังคาเรือน</p>	-
<p>คุณภาพชีวิตประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด คอลัมน์ ทั้งหมดเข้ามา)</p> <p>- เมื่อกรมอนามัย เตือนประชาชนเรื่องการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หลังพบว่าบะหมี่ยี่ห้อหนึ่งนำเข้ามีปริมาณโซเดียมต่อเดียวสูงถึง 26,240 มิลลิกรัม หรือมากกว่าปริมาณที่คนปกติควรได้รับถึง 13 เท่า สะท้อนคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งปัญหาโรงงานเถื่อนผลิตไส้กรอก หมูยอ ลูกชิ้นที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งไม่สามารถควบคุมราคา ATK ได้ รัฐบาลควรดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานขั้นต่ำสุด ไม่ว่าจะเรื่องอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด อาหารไม่ปนเปื้อน รวมทั้งเรื่องสิทธิรักษาพยาบาล การศึกษา หรือสวัสดิการที่มีในประเทศที่เจริญแล้ว</p>	-
<p>เฝ้าระวังไส้กรอก ลูกชิ้นอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-สสจ.สตูล ตรวจสอบร้านจำหน่าย ไส้กรอก ลูกชิ้น ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ส่วนใหญ่มีเลขทะเบียน อย. พร้อมเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ แนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต หากมีข้อสงสัยหรือร้องเรียน ติดต่อได้ที่ สายด้วย อย.1556</p>	-
<p>รุดพัฒนาการเด็กเชิงรุก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>-กรมสุขภาพจิต และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อปกป้องคุ้มครองส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน พร้อมแนะนำรุดต้นแบบ รุดพัฒนาการเด็กเชิงรุก เป็นรุดส่งเสริมพัฒนาการและให้การดูแลจิตใจเด็กและเยาวชนในเชิงรุก เพื่อให้เด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆ แม้ในสถานการณ์ยากลำบาก และมี LINE SAVEKIDSCOVIDS-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ด้วย</p>	-
<p>คัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ในการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะอย่างรวดเร็ว OV-RDT ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ จนท. ในพื้นที่ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ทราบผลภายในเวลาเพียง 15 นาที เกิดผลดีในการติดตามและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว</p>	-